

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

## THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

**Tên đề tài:** PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

**Chuyên ngành:** Luật Kinh tế

**Mã số:** 9.38.01.07

**Họ và tên nghiên cứu sinh:** Nguyễn Hoàng Thùy Trang

**Họ và tên người hướng dẫn:** PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa

**Cơ sở đào tạo:** Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

### NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu về pháp luật về dịch vụ môi trường ở góc độ lý luận và thực tiễn. So với các công trình nghiên cứu đã được công bố trong thời gian qua, luận án này có 05 điểm mới cơ bản như sau:

**Thứ nhất**, luận án đưa ra được khung lý thuyết của pháp luật về DVMT trên cơ sở làm rõ bản chất và đặc điểm của dịch vụ môi trường.

**Thứ hai**, luận án sử dụng các lý thuyết của kinh tế học và phát triển bền vững làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá thực trạng và kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về dịch vụ môi trường tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chí cho việc đánh giá thực trạng pháp luật và kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật về dịch vụ môi trường được xây dựng dựa trên mối tương quan giữa lợi ích và chi phí, tổng lợi ích xã hội với lợi ích cá nhân...

**Thứ ba**, luận án đưa ra được các đánh giá, nhận xét các quy định của pháp luật điều chỉnh mối quan hệ giữa (i) Nhà nước với chủ thể cung ứng và sử dụng dịch vụ và mối quan hệ giữa (ii) chủ thể cung ứng dịch vụ và chủ thể sử dụng dịch vụ và xác định rõ vai trò của Nhà nước trong thị trường dịch vụ môi trường.

**Thứ tư**, trên cơ sở phân tích thực trạng pháp luật về dịch vụ môi trường, luận án nghiên cứu sự thay đổi, phát triển và làm rõ những thiếu sót, bất cập của pháp luật hiện hành đối với các vấn đề: (i) Xác định mã ngành dịch vụ môi trường; (ii) Chủ thể cung ứng dịch vụ môi trường; (iii) Giá dịch vụ môi trường; (iv) Quản lý chất lượng dịch vụ môi trường; (v) Ưu đãi, hỗ trợ đối với dịch vụ môi trường và (vi) Hợp đồng trong cung ứng, sử dụng dịch vụ môi trường.

**Thứ năm**, trên cơ sở nhận diện được những thiếu sót, bất cập của pháp luật hiện hành và nghiên cứu kinh nghiệm của pháp luật nước ngoài, luận án đưa ra những kiến nghị mới góp phần xây dựng và hoàn thiện pháp luật về dịch vụ môi trường tại Việt Nam nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững và tăng trưởng xanh.

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19/10/2023*

**Nghiên cứu sinh**

**Nguyễn Hoàng Thùy Trang**